

# “ศรียุค” ต้องเลื่อนขายต่างชาติ หลักทางนักลงทุนมุ่งซื้อนครธน

ผู้จัดการรายวัน - แบงก์ศรียุคหวั่นผลกระทบกรณีทางการกำหนดกรอบ 60 วันในการขายแบงก์นครธน ทำให้นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจแบงก์นครธนามากกว่าเคยแบงก์ชาติเลื่อนแปรรูปศรียุคไปปลายปี “อาร์วี” พร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ให้ตามเป้า 40,000 ล้านบาท

นายอาร์วี เตลาซานท์ ประธานกรรมการ ธนาคารศรียุค จำกัด (มหาชน) กล่าวไว้ว่า จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เลื่อนระยะเวลาการขายธนาคารออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งจากเดิมที่เคยกำหนดระยะเวลาไว้ในวันที่ 15 ต.ค. และขณะนี้ ธปท.ก็อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองทางด้านเงื่อนไขระหว่างผู้สนใจว่ามทุนกับธปท. การเจรจาดังกล่าวมั่นใจว่าจะสามารถเสร็จสิ้นตามกำหนดแน่นอน

ทางธปท.บอกเหตุผลที่ต้องเลื่อนเวลาก็เพื่อให้เหมาะสมกับจังหวะเวลาและเหมาะสมด้วย” นายอาร์วีกล่าว

ขณะที่การกำหนดระยะเวลาการขายในกรณีของธนาคารนครธนที่สามารถกำหนดไว้เพียง 60 วัน ซึ่งต่างจากธนาคารทั้ง 3 แห่งที่รัฐเข้าแทรกแซงก่อนหน้าที่ใช้ระยะเวลานาน เพราะทั้ง 3 ธนาคารนั้นถือเป็นการเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ยังไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องมีการ

พิจารณาในรายละเอียด จึงต้องใช้เวลานาน ดังนั้นในกรณีของธนาคารนครธนจึงสามารถอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีพร้อมอยู่แล้ว

การที่ระยะเวลาของธนาคารนครธนที่กำหนดไว้เพียง 60 วัน ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่ากำหนดของธนาคารอื่นๆ นั้น อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ผู้สนใจธนาคารรัฐที่เสนอขายอยู่ขณะนี้หันไปสนใจธนาคารนครธนแทน หรืออาจจะทำให้การขายธนาคารรัฐต้องล่าช้าออกไปอีกอย่างไรก็ตามเชื่อว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งจะมีจุดอ่อนจุดแข็งที่ดึงดูดใจนักลงทุนต่างกันไม่ ซึ่งนักลงทุนเองก็ต้องมีการเปรียบเทียบและต้องตัดสินใจเลือกอยู่แล้วซึ่งในส่วนของธนาคารศรียุคเองก็มีจุดเด่นเมื่อลักษณะของตัวเองเช่นกัน นายอาร์วีกล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ธนาคารมีความพร้อมในการเสนอขายต่อนักลงทุน ซึ่งปัจจุบันการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ของธนาคารมีความคืบหน้าไปมาก ในส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ได้

ทยอยลดลงอย่างน่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประมาณ 20,000 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าไว้ทั้งปี 40,000 ล้านบาท ด้านผลประกอบการก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกัน โดยมีผลขาดทุนในอัตราที่ลดลง ที่จะเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 2

ด้านการปล่อยสินเชื่อของธนาคารมีอัตราการขยายตัวที่น่าพอใจ เพราะมีการปรับตัวดีขึ้น ทั้งลูกค้าเก่าของธนาคารที่มีการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จแล้ว ธนาคารได้มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นด้วย และลูกค้าใหม่ธนาคารก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้ด้วยเช่นกัน

“สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปกระเตื้องขึ้น เราจะมองเฉพาะด้านการเงินอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงด้วยว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มปริมาณการผลิต ทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้มากขึ้นดังยังมีการขอสินเชื่อจึงค่อยๆ ดีขึ้นและเมื่อมองโดยรวมแล้วทั้งระบบมีการปรับตัวดีขึ้นแม้จะไม่ใช้การ

ปรับตัวอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่บางส่วนก็ยังคงอาศัยเวลาอีก”

นายอาร์วีกล่าวถึงส่วนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในขณะนี้ที่ยังอยู่ที่ 4.5% เท่ากับธนาคารนครธน ซึ่งยิ่งสูงกว่าธนาคารอื่นๆ ว่าขณะนี้ทางธนาคารก็มีการศึกษาด้านต้นทุนอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ตามธนาคารจะต้องกำหนดอัตราที่เหมาะสมและให้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือทั้งธนาคารและลูกค้า ทั้งนี้ส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยกับรายจ่ายดอกเบี้ยของธนาคารมีการปรับตัวที่ดีขึ้น

เขายังกล่าวถึงแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของธนาคารว่า จะยังคงทำตามแผนที่แจ้งไว้กับธปท. โดยเน้นปรับโครงสร้างหนี้ขยายสินเชื่อกลุ่มลูกค้าเก่าของธนาคารและลูกค้าใหม่ภายใต้ความเข้มงวดและมีคนรู้เพื่อรองรับกับนักลงทุนที่จะโตมา

“ธนาคารศรียุคอยู่ระหว่างการขายให้นักลงทุนและสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยขณะนี้มีนักลงทุนต่างชาติ 4 รายได้รับการคัดเลือกจากแบงก์ชาติ ให้ทำการประเมินและตรวจสอบฐานะ (Due diligence)” แหล่งข่าวแบงก์ศรียุค กล่าว ■



อาร์วี เตลาซานท์ ประธานกรรมการ ธนาคารศรียุค จำกัด (มหาชน)